

các tàu, thuyền, ô-tô Việt Nam xuất, nhập cảnh, nhưng không có người nhận, thì thuyền trưởng hoặc sĩ quan phụ trách khu vực, hoặc lái xe, lái tàu phải chịu trách nhiệm về số hàng hóa ấy, và sẽ bị xử lý như điểm 1 phần IV.

### V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 1986.

Những quy định trước đây trái với Thông tư liên Bộ này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng                      Tổng cục trưởng  
Bộ Giao thông vận tải      Tổng cục Hải quan  
**ĐỒNG SĨ NGUYỄN              NGUYỄN TÀI**

### BỘ Y TẾ

**THÔNG TƯ** của Bộ Y tế số 7 - BYT/TT ngày 8-3-1986 hướng dẫn việc nâng mức bồi dưỡng cho người hiến máu.

Đề đáp ứng nhu cầu máu cho công tác phẫu thuật trong bệnh viện và phù hợp với giá cả sinh hoạt hiện nay, tại công văn số 105-TC/HCVX ngày 22-2-1986 của Bộ Tài chính nhất trí quy định mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu từ 80đ đến 100đ/100 ml máu. Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện sửa đổi và bổ sung chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu quy định tại Thông tư số 8-TT/LB ngày 3-5-1985 như sau:

1. Nâng tiền bồi dưỡng cho người hiến máu (kể cả đối với những người thân nhân cho máu để truyền cho người nhà mình):

a) Cứ cho 100ml máu được hưởng bồi dưỡng:

— Ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là 100 đồng,

— Ở các tỉnh và thành phố khác từ 80 đồng đến 100 đồng.

b) Ngoài ra, người hiến máu còn được hưởng phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng của từng địa phương tính trên cơ sở mức bồi dưỡng cho người hiến máu quy định ở điểm a mục 1 và được thay đổi từng thời kỳ tùy theo quyết định sửa đổi của Nhà nước về phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt.

2. Căn cứ vào mức tiền bồi dưỡng quy định ở điểm a của mục 1 và khả năng ngân sách của từng địa phương, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu, báo cáo Ủy ban Nhân dân xét quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

3. Thông tư này chỉ sửa đổi điểm 1, 2 trong Thông tư liên Bộ số 8-TT/LB ngày 3-5-1985 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 1986; còn các điểm khác vẫn giữ nguyên theo chế độ hiệu hành.

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ trưởng

Gs. **PHẠM SONG**

### TỔNG CỤC HẢI QUAN

**QUYẾT ĐỊNH** của Tổng cục Hải quan số 250 - TCHQ/CGQ/PC ngày 8-3-1986 về việc thu phí lưu kho hải quan.

### TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 139-HĐBT ngày 20 tháng 10 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Điều lệ Hải quan do Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 3-CP ngày 27 tháng 2 năm 1960;

Xét đề nghị của các đồng chí Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Giám quản và Vụ